
1 

 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 8/2567 

วันอังคาร ท่ี 13 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุมศิขรินทร ชั้น 3 อาคารอํานวย ยศสุข 

------------------ 

รายช่ือกรรมการผูมาประชุม                             ตําแหนง 

1. นางอรณุตรา จ่ากุญชร    ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

2. นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์    หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

3. นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ    หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล 

4. นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร แทนหัวหน้างานการกีฬา 

5. นางสกุณา เชาวพ้อง    หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

6. นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต    หัวหน้างานหอพัก 

7. นางสาวรัศมี  อภิรมย์    หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา 

8. นางรุ่งนภา รินคำ     รก.หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา 

9. นางสาวประภาพรรณ เทียมถวิล   หัวหน้างานอำนวยการ 

    

เจาหนาท่ีปฏิบัติการประชุม 

1. นางฐิติรัตน์ มนตร ี    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

เริ่มประชุมเวลา 13.20 น. 

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้กล่าวเปิดประชุม และ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

 

1. เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุ 

ประจำปี2567 “กตเวทิตาจิต ร้อยดวงใจสานสายใยชาวแม่โจ้” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567 เวลา 

13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซ่ึงในปีน้ี มีจำนวน 31 ท่าน ท้ังนี้ ขอเชิญ

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว 

 2. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งเรื่องการขอกรอบอัตรากำลัง จะต้องนำเสนอที่ประชุมสนม. 

ฟอร่ัม ก่อน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 3. งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื ่อง การร้องเรียนและแสดงความ

คิดเห็น/เสนอแนะเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ระยะเวลาเดือนกรกฎาคม – 

สิงหาคม 2567 กล่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ   
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ขอรายงานว่า ไม่ได้รับข้อร้องเรียน เสนอความคิดเห็น/เสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ศูนย์กิจการ

นักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข 

4. งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา แจ้งว่าธนาคารเพื่อการเกษตร มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 

ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาท) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 น.                

ณ ห้องอินทนิล ชั ้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญท่านหัวหน้างานทุกท่าน เข้าร่วมพิธีมอบ

ทุนการศึกษา ซ่ึงได้ส่งหนังสือเชิญทาง ระบบ erp. แล้ว 

  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

2. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา คร้ังท่ี 7/2567 เม่ือวันอังคารที่ 16 

กรกฎาคม 2567 

 ที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั ้งที ่ 7/2567               

เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

3. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานกองพัฒนานักศึกษา 

3.1  งานอํานวยการ 

1. หัวหน้างานอำนวยการ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณ โครงการ การจัดซื้อ-

จัดจ้างต่าง ๆ ไม่เกินต้นเดือนกันยายน 2567 หากเป็นการดำเนินการตามโครงการ ขอความอนุเคราะห์ไม่กัน

เงินโครงการ 

- โครงการ ที่จัดระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2566 - 30 กรกฎาคม 2567 ขอให้จัดส่งเอกสารต้ังเบิกไม่เกิน

วันท่ี 23 สิงหาคม 2567  

- การรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา (OT) ของเดือนกันยายน 2567 ขอให้ดำเนินการจัดส่ง

เอกสารรายงานผล  ไม่เกินวันท่ี 4 ตุลาคม 2567 

3. Green Office วันพุธท่ี 21 สิงหาคม 2567 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day และ

การอบรมเชิงปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย/ซ้อมแผนอัคคีภัย ตั้งแต่เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคม 

กาญจนประโชติ ช้ัน 4 อาคารอำนวย ยศสุข  

 

 ท่ีประชุม  รับทราบ  

 

3.2 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  

1. หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา แจ้งเรื ่องการขอบริการใช้ยานพาหนะ เนื ่องจาก

พนักงานขับรถยนต์ติดราชการต่างจังหวัด หากหน่วยงานใด ประสงค์ขอใช้บริการยานพาหนะ ขอให้วางแผน

จองการใช้บริการยานพาหนะล่วงหน้า  
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2. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ได้มอบหมายให้ผู้รับเหมาประเมินค่าซ่อมแซมบริเวณฝ้าเพดาน 

และท่ีมีน้ำร่ัวซึม โรงอาหารเทิดกสิกร 

3. หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ฝากติดตามเรื่องเสื้อกิจกรรมของนักศึกษา เน่ืองจากได้

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ไป 2 ครั้งแล้ว ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้มอบหมายให้หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ ประสานงานกับฝ่ายองค์การนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

4. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

5. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา แจ้งปัญหาเรื่องอุปกรณ์ไลฟ์สด การดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์

ไลฟ์สด กรณีมีหน่วยงานภายนอกขอความอนุเคราะห์ใช้อุปกรณ์ไลฟ์สด พร้อมติดตั้ง เนื่องจากปัจจุบันมี

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าวเพียง 1 คน คือ คุณศิริพงษ์ ไชยคำร้อง ซึ่งหัวหน้างานบริการและ

สวัสดิการ คิดว่าควรจะมีการดำเนินการช่วยกันดำเนินการ ไม่ควรให้เป็นความรับผิดชอบของบุคคลใด บุคคล

หนึ่ง ท้ังน้ี หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมเสนอแนะหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ กรณีอุปกรณ์ไลฟ์สด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มีข้อเสนอแนะ 

มอบหมายให้หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการช่วย

ดำเนินการ กรณีมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้อุปกรณ์ไลฟ์สด 

 

3.3  งานหอพัก             

1. สรุปยอดคงเหลือของวัสดุอุปกรณที่ใชในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 

ลําดับ รายการ หนวย รับมา คงเหลือ 

1 ชุดกาวน์พลาสติก CPE ชุด 500 393 

2 ชุดกาวน์พลาสติก PPE ชุด 200 117 

3 หมวกคลุมผมแบบตัวหนอน ช้ิน 500 364 

4 ถุงมือแพทย์ (กล่องละ 100 ช้ิน) กล่อง 10 1 

5 หน้ากาก Face shield ช้ิน 100 78 

6 เจลแอลกอฮอล์ (ล้างมือ) ขวดละ 500 ml. (หมดอายุ ธ.ค. 2566) ขวด 240 230 

7 ชุดตรวจ ATK (หมดอายุ 10 พ.ย. 2566) ชุด 3,000 0 

8 น้ำยา Silver Nano   (หมดอายุ 11 ก.ย. 2566) ขวด 12 6 

9 หน้ากาก N 95 ช้ิน 300 0 

10 หน้ากากอนามัย  (กล่องละ 50 ชิ้น) กล่อง 50 0 

11 แอลกอฮอล์ 70 % ขวดละ 450 ml.(หมดอายุ 22 พ.ย. 2567) ขวด 240 0 
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 2. การแกไขปญหาระบบผลิตนํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย 

คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติให้ชะลอการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เดิมนั้นยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการ

ออกเลขพัสดุของครุภัณฑ์ภายในตัวระบบ จึงยังไม่สามารถขออนุมัติซ่อมแซมได้ จึงต้องรอให้วิทยาลัยพลังงาน

ทดแทนจัดทำรายละเอียดเลขพัสดุของครุภัณฑ์ภายในตัวระบบให้แล้วเสร็จก่อนเพื่อให้สามารถดำเนินการขอ

สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมได้ 

3. การดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณประจําป 2567 ท่ีงานหอพักไดรับในหมวดคาใชจายลงทุน  

ตามที่งานหอพักได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 ในหมวดของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของหอพักต่าง ๆ โดยคงเหลือรายการท่ีสามารถ

ดำเนินการได้ 2 รายการ (จากที่ได้รับการอนุมัติ 4 รายการ) ดังน้ี 

  3.1 งานปรับปรุงห้องน้ำหอพักรัตมา งบประมาณดำเนินการจำนวน 1,244,000.00 บาท 

และโดยเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2567 บริษัทผลิตวัสดุผนังห้องน้ำ (willy) ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่และวัดขนาดของ

ผนังและประตู โดยพบปัญหาการติดตั้งในรูปแบบเดิมประตูจะติดตั้งบานพับไว้ทางด้านซ้ายเพื่อให้เปิดประตู

เข้าทางด้านขวาตามความถนัดของคนทั่วไป แต่กองกายภาพฯ ออกแบบใหม่ให้ติดตั้งบานพับไว้ทางด้านขวา 

หัวหน้างานหอพักจึงสอบถามว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจ

รับว่าควรดำเนินการติดตั้งในรูปแบบใด และได้รับคำแนะนำว่าสามารถติดตั้งตามรูปแบบเดิมได้เพื่อให้ตรงกับ

ความถนัดของคนทั่วไป ทั้งนี้ ไม่มีปัญหาเรื่องการติดตั้งไม่ตรงแบบเน่ืองจากไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงวัสดุเพิ่มขึ้น

หรือลดลงแต่อย่างใด  

 นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บผนังห้องน้ำของเดิมที่รื ้อถอนออก เนื่องจากงาน

หอพักไม่มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัสดุท่ีชำรุดและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดังกล่าว หัวหน้างานหอพักจึงได้

ทำบันทึกเสนออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติแทงจำหน่ายผนังห้องน้ำของเดิม โดยขอความอนุเคราะห์จากผู้รับจ้างให้

นำออกไปทิ้งภายหลังเสร็จสิ้นการติดตั้งผนังใหม่เรียบร้อยแล้ว คาดว่างานปรับปรุงห้องน้ำหอพักรัตมาจะ

สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้ทันภายในปีงบประมาณนี ้

  3.2 งานปรับปรุงห้องน้ำหอพักสหศิลป์ อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบและประเมินราคา

ซ่อมแซมใหม่โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเปิดประมูลหาผู้รับเหมาเข้ามา

ดำเนินการซ่อมแซม โดยเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ผู้อำนวยการกองฯ และหัวหน้างานหอพักได้ร่วมประชุม

กับหัวหน้างานออกแบบและจัดการก่อสร้าง และได้สอบถามถึงความก้าวหน้าของการออกแบบดังกล่าว โดย

ได้รับแจ้งว่ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  ผู้อำนวยการกองฯ จึงขอให้เร่งดำเนินการเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำหอพักสห

ศิลป์ให้แล้วเสร็จได้ทันภายในปีงบประมาณน้ี 

4. การปรับปรุงอาคารศรีเกษตร 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เชิญประชุม

คณะกรรมการและผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงอาคารศรีเกษตร เพื ่อติดตาม

ความก้าวหน้าของงานดังกล่าว และร่วมกันพิจารณาปรับแก้เกณฑ์การให้คะแนนแบบร่างของงานออกแบบ
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เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากข้ออุทธรณ์ในครั้งก่อน ดังน้ัน การจ้างงานออกแบบดังกล่าวจึงอยู่

ในขั้นตอนที่ 2) คือขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การพิจารณา

คัดเลือกข้อเสนอ และการจัดทำราคากลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การแทงจําหนายครุภัณฑชํารุด 

หัวหน้างานหอพักได้ประสานงานกับคุณนงลักษณ์ วงษ์น้อย นักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง 

เกี ่ยวกับการแทงจำหน่ายครุภัณฑ์ที ่ชำรุด ประจำปี 2567 ได้รับแจ้งว่าอยู ่ในระหว่างการขอแต่งตั ้ง

คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำฯ และคณะกรรมการแปรสภาพหรือทำลาย ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการจำหน่าย

พัสดุด้วยวิธีการขายทอดตลาดและแปรสภาพต่อไป 
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6. การขอพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยแมโจ 
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งานหอพักได้ทำหนังสือเสนอขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศ จำนวนเงิน 

43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังน้ี  

6.1 ระบบสารสนเทศการขออนุญาตออกไปพักภายนอกหอพักของมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 

งบประมาณจำนวน 21,500 บาท 

6.2 ระบบสารสนเทศสำหรับการจองสิทธิ ์เข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 

งบประมาณจำนวน 21,500 บาท 

ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างนำเข้าสู่การพิจารณาของกองเทคโนโลยีดิจิทัล 

7. การพนหมอกควันกําจัดยุงภายในกลุมอาคารหอพักนักศึกษา 

เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ผู้รับจ้างกำจัดแมลงและปลวกได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงภายใน

อาคารหอพักนักศึกษาทุกอาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

3.4 งานพัฒนาวินัยนักศึกษา 

1. ได้ดำเนินการพบปะนักศึกใหม่เพ่ือพูดคุยและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวินัยนักศึกษา การให้บริการ 

สวัสดิการ และข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ให้แก่นักศึกษา ในโครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาใหม่ ประจำปี

การศึกษา 2567 เป็นระยะเวลา 6 วัน (ในช่วงกลางคืน) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับความร่วมมือ

จากทุกส่วนฝ่ายเป็นอย่างด ี

2. มีนักศึกษามาติดต่อขอหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อไปใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอ

ทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 22 ราย 

3. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้านวินัยนักศึกษาให้แก่หน่วยงานที่ทำหนังสือขออนุเคราะห์ดำเนินการ 

จำนวน 354 ราย 

4. ดำเนินการตักเตือนและทำความเข้าใจกับนักศึกษาที่กระทำผิดเกี่ยวกับวินัยจราจร (การจอดรถใน

ที่ห้ามจอด)  
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5. เนื่องจากห้วงระยะเวลาท่ีผ่านมา มีฝนตก ทำให้แผนการทำงานด้านการตรวจตราการไม่สวมหมวก

นิรภัยภายนอกมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนงาน จึงได้มีการปรับแผนงานโดยการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยประจำประตู เข้มงวดที่จะไม่อนุญาตให้ผู ้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขับขี่และซ้อนท้ายใช้เส้นทาง

ภายในมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด 

6. งานพัฒนาวินัยนักศึกษา จะได้มีโครงการในห้วงเดือนกันยายน 2567 จำนวน 2 โครงการ คือ 

โครงการแม่โจ ้ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2567 และโครงการ 

“มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่               

โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของสถานที่และนำกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักศึกษาและบุคลากร 

เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งน้ี จะได้เชิญุบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องร่วมหารือและปฏิบัติงานในโครงการต่อไป 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

3.5  งานทุนการศึกษาและใหคําปรึกษา 

ดานทุนการศึกษา  

 1. กำลังอยู่ในช่วงรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัย จะหมดเขตวันท่ี 15 สิงหาคม 2567  

 2. ในปีการศึกษา 2567 มีนักศ ึกษาพิการที ่ม ีบัตรประจำตัวผู ้พิการ จำนวน 15 ราย ซึ ่ง                      

งานทุนการศึกษา ฯ กำลังดำเนินการให้น้องมาเขียนแบบแจ้งความจำนงขอรับทุนการศึกษา 2567   

 ดานการกูยืมเพ่ือการศึกษา 

1. ได้ตรวจแบบคำขอกู้นักศึกษาในระบบ DSL เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  - นักศึกษาเก่าที่กู้ยืม    4,791 ราย  

  - นักศึกษาใหม่ท่ียื่นกู้ยืม  2,885 ราย  

2. ดำเนินการตรวจสัญญากู้เงินของแต่ละราย พร้อมท้ังกรอกข้อมูลในระบบ DSL ส่งให้กองทุนกยศ. 

สำนักงานใหญ่ เพ่ือจะได้รับอนุมัติกู้เงิน 

3. ในขณะน้ี กองทุนกยศ. ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน ย้อนหลัง เข้าบัญชีให้นักศึกษาบางส่วนแล้ว 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

3.6 งานการกีฬา 

1. สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ขอใช้อาคารกีฬาและนันทนาการ                  

จัดโครงการ BA Sports Day and Freshmen Night 2046 ประจำปี 2567 ระหว่างวันท่ี 23 กรกฎาคม - 14 

สิงหาคม 2567 มีการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย-หญิง บาสเกตบอลชาย-หญิง และกีฬาฟุตซอลชาย 



9 

 

และในวันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2567 มีการจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านในวันท่ี และการแข่งขันฟุตบอลคู่ตัดเชือก 

พร้อมมีการจัด Sports Day บริเวณลานปูนหน้าอัฒจันทร์มีหลังคา 

กีฬาวอลเลยบอล ใชอาคารกีฬาและนันทนการ  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 กีฬาบาสเกตบอล ใชอาคารกีฬาและนันทนการ    
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กีฬาฟุตซอล สนาฟุตซอลกลางแจง 

     

 

 

 

 

 

 

 

กีฬาฟุตบอล สนามกีฬาอินทนิล 

 

      

 

 

 

 

2. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ ปฐมนิเทศรับขวัญน้องใหม่ ถักทอสายใย

เกษตรศาสตร ์ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2567 ใช้อาคารกีฬาและนันทนาการ 
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และ สาขาพืชสวน จัดการโครงการไหว้ครู รับขวัญน้องใหม่และสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาพืชสวน สาขา

เกษตรศาสตร์ วันท่ี 3 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3. ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2567 คณะกรรมการประชุมภูฒิภาคเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริม

การศึกษาคัมภีร์ไบเบิลประจำภาคเหนือขอใช้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติในการจัดอบรมด้านศีลธณรมตามหลัก

คัมภีร์ไบเบิลแก่พยานพระยาะโฮวาในภาคเหนือ 
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5. วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2567 เวลา 05.00 น.ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง

พัฒนานักศึกษาและเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษานำนักกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สักการะศาลเจ้า            

แม่แม่โจ้ เพ่ือความเป็นสิริมงคลและขอพร ในการเดินทางไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 13 - 22 สิงหาคม นี้ ณ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 

   

 

 

 

 

 

 

           

6. ในวันศุกร์ ท่ี 9 สิงหาคม 2567 งานการกีฬา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเจ้าหน้าท่ีกองกายภาพ

เข้ามาดำเนินการสำรวจการติดตั้งไฟฟ้าหน้าทางเดินบริเวณหน้าห้องพยาบาล และหน้าห้องฟิตเนส ซ่ึงบริเวณ

ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้า โดยจะมีการติดตั้งไฟฟ้าท้ังหมด 5 จุด ประมาณวันอังคารทางเจ้าหน้าท่ีกองกายภาพจะสรุป

รายการวัสดุที่จะดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า  
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7. ห้องน้ำชาย และหญิงของอาคารกีฬาและนันทนการไม่สามารถใช้งานได้ เบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ของ

การกีฬาดำเนินการสำรวจเพื่อทำการแก้ไข แต่ไม่สามารถทำได้ ประมาณ 1 อาทิตย์ ประกอบกับมีนักศึกษา

เข้ามาใช้บริการห้องออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้างานการกีฬาได้ประสานไปยังผู้รับเหมาแต่ไม่มีใคร

เข้ามาดำเนินการ งานการกีฬา จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ีไฟฟ้าทางกองกายภาพเข้ามาสำรวจอีกรอบใน

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 พบว่าแพงระบบไฟฟ้าซ๊อต และได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยสามารถใช้

ไฟฟ้าได้ตามปกติ 

   

 

 

   

 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

3.7 งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

 1. งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์

นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 สรุปการดำเนินงานด้านเคร่ืองหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ และ

ร่างกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ รุ่น 90 ปีการศึกษา 2567 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนา

กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม

องค์กรนักศึกษา โซน B ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) 

ในการประชุมเปิดช่องทางระบบการประชุมผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) 

2. วันที่ 19 สิงหาคม 2567 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงาน สนทนากับ

บุคลากรที ่มีหน้าที ่รับผิดชอบเกี ่ยวกับระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา พร้อมทั ้งมีแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ถึง

ความสำคัญระบบระเบียนกิจกรรม ซึ ่งเป็นเครื ่องมือช่วยปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สะดวก 

ปลอดภัย และตอบข้อซักถามต่าง ๆ 

ทั้งนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู ้ดูแลระบบ

ระดับหน่วยงาน มีการบรรยายเชิงปฏิบัติการเน้ือหาท่ีสำคัญดังน้ี 
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การใชงานระบบระเบียบกิจกรรมนักศึกษา 

บรรยายโดย นายวสุ ไชยศรีหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ งานวิจัยและพัฒนา กอง

เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

บรรยายโดย นายณภัทร แก่นสาร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3. วันที่ 5-6 กันยายน 2567 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านพัฒนานักศึกษา และโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา โดยนำคณะผู้นำองค์กรนักศึกษา (องค์การ

นักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา) เปิดโลกกว้างแห่งการพัฒนานักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ท่ีประชุม  รับทราบ  

 

3.8  งานอนามัยและพยาบาล 

 1. เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทน

ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนา

นักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง กองพัฒนานักศึกษา และนายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้า

งานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี เน่ืองในโอกาสพระราช

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาทำ

ความดี "ทุกยูนิต รวมใจ ชาว อว. พร้อมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2567" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู ่หัว ณ สถานที่ต ั ้งของหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ มอบหมายให้งานอนามัยและพยาบาล                   

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย เปิดบริการรับ

บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื ่อนมนุษย์ สำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์            

อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น1 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ ทั้งนี้ นักศึกษาที ่เข้าร่วมบริจาคโลหิตจะได้ชั ่วโมง

กิจกรรมด้านจิตอาสา ครั้งละ 8 ชั่วโมง 

2. งานอนามัยและพยาบาล ได้จัดส่งรายชื่อนักศึกษา ไปยังบริษัทประกัน ซึ่งปีนี้มีจำนวนนักศึกษา

มากกว่าทุกปี ทางบริษัทประกันยังไม่ได้จัดส่งกรมธรรม์ตัวจริงมายังมหาวิทยาลัย หากนักศึกษา หรือบุคลากร 

ประสบอุบัติเหตุ ให้สำรองเงินจ่ายไปก่อน แล้วนำเอกสารมาตั้งเบิกที่งานอนามัยและพยาบาล 

3. วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 งานอนามัยและพยาบาล จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

โดยมีเจ้าหน้าที ่จากศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร สังกัดโรงพยาบาลสันทราย ให้คำแนะนำ และ

ปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันการเกิด "ลูกน้ำยุงลาย" 

    ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก จัดกิจกรรมให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีส่วนร่วม 

รวมถึงได้รับความรู้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก วิธีสังเกตสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ

ยุงลาย และทำลายเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 
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4. วันที่ 20-21 สิงหาคม 2567 งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบริการรับบริจาคโลหิด

เพ่ือช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ เวลา 09.00-14.00 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ท้ังน้ี นักศึกษาท่ีเข้าร่วมบริจาคโลหิต

จะได้ช่ัวโมงกิจกรรมด้านจิตอาสา ครั้งละ 8 ชั่วโมง 

5. วันศุกร์ท่ี 23 สิงหาคม 2567 งานอนามัยและพยาบาล จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการ

ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา ชนิด 4 สายพันธ์ุ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ท้ังนี้ วัคซีนดังกล่าวมีประโยชน์ เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงลดภาวะแทรกซ้อน

ต่าง ๆ โดยฉีดปีละ 1 ครั้ง (ในราคา 345 บาท/คน/ครั้ง) สำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้                

ณ ท่ีทำการงานอนามัยและพยาบาล ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา 

 4.1 เพ่ือทราบผลการรองเรียนและแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ศูนยกิจการ

นักศึกษา อาคารอํานวย ยศสุข ระยะเวลาเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567 และระยะเวลาเดือน

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567 กลองรองเรียนและแสดงความคิดเห็นคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 ตามที่กองพัฒนานักศึกษา งานอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร และสำนักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย 

ยศสุข น้ัน ในนามของหมวด 2 สื่อสารและสร้างจิตสำนึก  มีตัวชี้วัดในข้อ 2.2.4 ช่องทางการรับการร้องเรียน

และแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข โดยมีการจัดกล่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมของในองค์กรนี้ จำนวน 2 จุด คือ หน้าห้องงานอำนวยการ และหน้าห้อง

งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และจะต้องรายงานให้ผู้บริหารศูนย์กิจการนักศึกษาทราบในกรณีที่มีการ

แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือไม่มี  โดยกำหนดระยะเวลา 2 เดือน จะต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบ  

และใช้เป็นเอกสารประกอบกับส่วนงานท่ีเข้ารับการประเมิน ต่อไป   

          ในนามของหมวด 2 สื่อสารและสร้างจิตสำนึก   จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนา

นักศึกษา เพ่ือทราบ ดังนี ้

 1. ผลการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น /เสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ศูนย์กิจการนักศึกษา 

อาคารอำนวย ยศสุข ระยะเวลาเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567 กล่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น

คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 ขอรายงานวา ไมไดรับขอรองเรียน เสนอความคิดเห็น/เสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ศูนยกิจการ

นักศึกษา อาคารอํานวย ยศสุข 
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 2. รายงานผลการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น /เสนอแนะเกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อม ศูนย์กิจการ

นักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ระยะเวลาเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2567 กล่องร้องเรียนและแสดงความ

คิดเห็นคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 ขอรายงานวา ไมไดรับขอรองเรียน เสนอความคิดเห็น/เสนอแนะเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ศูนยกิจการ

นักศึกษา อาคารอํานวย ยศสุข 

 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ระยะเวลาเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567  และระยะเวลา

เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2567 กล่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ขอรายงานว่า             

ไม่ได้รับข้อร้องเรียน เสนอความคิดเห็น/เสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย     

ยศสุข 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

 5.1 กำหนดวันประชุมครั้งต่อไป 

 ตามแผนกำหนดการประชุมครั ้งต ่อไป ครั ้งที ่  9/2567 เป็นวันอังคารที ่  17 กันยายน 2567                         

เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ช้ัน 3 อาคารอำนวย ยศสุข 

 

  ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 15.20 น. 
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(นางฐิติรัตน์  มนตรี) 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 

(นางสาวประภาพรรณ เทียมถวิล) 

หัวหน้างานอำนวยการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

(นางอรณุตรา จ่ากุญชร) 

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 

 
 


